

**SET50 Index Futures: เริ่มลบ**

**กลยุทธ์หลัก:** Short S50M16 ทำกำไร 903-905 จุด ตัดขาดทุน 916 จุด  
**สถานะข้ามวัน:** พิจารณา SET50 ที่ 910 จุด ปิดยื่นเหนือได้ให้ถือ Long แต่ถ้าต่ำกว่าให้ถือ Short

S50M16 แกว่งออกด้านข้างต่อเนื่อง หลังจากกระชากยื่นเหนือ 910 จุดแล้ว ไม่สามารถยื่นเหนือได้อย่างมั่นคง แม้ปัจจัยกระทบต่างๆ ยังส่งผลบวกทั้งบรรยากาศการลงทุนภายนอกที่สดใส ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และเงินบาทที่แข็งค่า แต่เพราะการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มหลักเริ่มชะลอการปรับขึ้น และยังมีปัจจัยที่ต้องลุ้นอย่างมากรออยู่สำหรับการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯคืนนี้ เราจึงคาดว่า S50M16 จะพักตัวลงเล็กน้อยในช่วงบ่าย โดยมีจุดเปลี่ยนที่ 910.50 จุด หากหลุดลงมาจะเกิดสัญญาณ Short หา 905-907 จุด



**Single Stock Futures: เปลี่ยน Long เป็น Short ใน KTBM16**

**Short ใน KTBM16 ทำกำไรที่ 16.95-17.00 บาท ตัดขาดทุน 17.25 บาท**  
 ราคา KTBM16 ปรับขึ้นเข้าใกล้กรอบแนวต้านหลักแถว 17.30 บาท แล้วอ่อนตัวลง ขณะที่ ภาพรายวันที่เกิดสัญญาณขัดแย้งเชิงลบชัดเจนมากขึ้น จึงเป็นไปได้ที่จะเกิดการพักตัวระยะสั้นหา 16.95-17.00 บาท โดยมีจุดเปลี่ยนจากบวกเป็นลบที่ 17.15 บาท



**Gold Futures: ยังลุ้นฟื้นตัว**

**Long GFM16 ทำกำไร \$1,220-1,225/Oz ตัดขาดทุน \$1,190/Oz**

ราคาทองคำโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตลาดเอเชีย ซึ่งคาดว่าช่วงบ่ายจะนิ่งเพื่อรอดตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯคืนนี้ (19.30 น.) โดยตลาดคาดว่า จะเพิ่มขึ้น 159,000 คน จากงวดก่อนที่ 160,000 คน เราคาดว่าตัวเลขจะออกมาต่ำกว่าคาดแล้วหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น คาดกรอบบ่าย \$1,210-1,220/Oz



**DISCLAIMER:** รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่ามีคุณภาพ เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีคุณภาพ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชวนให้ผู้ลงทุนลงทุนหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้กลยุทธ์ที่ใช้อย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ ออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทำบริการของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน